



Title :	วธ.-มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงผูกมิตรเชื่อมโยง 5 เมืองวัฒนธรรมรับอาเซียน
Subject Heading 1 :	
Subject Heading 2 :	
Source :	มติชนรายวัน หน้า 22
Date :	พฤหัสบดี 7 มีนาคม 2556.

วธ.-มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงผูกมิตรเชื่อมโยง 5 เมืองวัฒนธรรมรับอาเซียน

เมื่อวันที่ 5 มีนาคม นายสนธยา คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม (วธ.) เปิดเผยว่า วธ.ลงนามความร่วมมือกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศิลปะและวัฒนธรรมล้านนา รักษาภาววัฒนธรรมอนุภาค ลุ่มน้ำโขง ประกอบด้วยเมืองหลัก 5 เชียง ได้แก่ จ.เชียงราย และเชียงใหม่ ของไทย เชียงทอง หรือหลวงพระบาง ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เชียงตุง สหภาพเมียนมาร์ และเชียงรุ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน รวมทั้งเมืองบริวารอีก 57 เมือง ครอบคลุมพื้นที่ลุ่มน้ำโขง สาละวิน และแม่น้ำโขง โดยจะร่วมกันพัฒนาความร่วมมืออนุภาคลุ่มน้ำโขงกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนให้เป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน เพราะหากไม่มีการเตรียมตัวที่ดี อาจส่งผลกระทบต่อสังคม และวัฒนธรรมได้

“วธ.จึงมีนโยบายพัฒนาเมืองหน้าด่าน วัฒนธรรมขึ้นมา เพื่อร่วมมือกับกลุ่มจังหวัดในภาคต่างๆ รวมทั้ง จ.เชียงราย ในการป้องกันการเสื่อมสลายทางวัฒนธรรม รวมทั้งเผยแพร่ วัฒนธรรมอาเซียนในกลุ่ม 5 เชียง และร่วมมือกันศึกษางานวิชาการศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมอุตสาหกรรมของล้านนา ไม่ว่าจะเป็นงานฝีมือ ผ้าทอ สินค้าพื้นเมือง ซึ่งปัจจุบันพบว่าวิถีชีวิตของชาวล้านนาเริ่มมีการเปลี่ยนแปลง ส่งผลให้ศิลปวัฒนธรรมบางแขนงสูญหาย ดังนั้นควรต้องมีการเชื่อมโยงในเรื่องวิถีชีวิต ภูมิปัญญาของชาวล้านนาในอดีต ให้เยาวชน หรือนักท่องเที่ยวได้เรียนรู้ต่อไป นอกจากนี้ วธ.และมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงจะร่วมกันปรับปรุง หอพระราชประวัติในพื้นที่โครงการพัฒนา ดอยตุง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม ล้านนา และให้บริการแก่ประชาชนดียิ่งขึ้น”

นายสนธยา กล่าว

ม.ร.ว.ดิศนัดดา ดิศกุล เลขาธิการมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าวว่า การพัฒนาพื้นที่ 5 เชียง ให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางวัฒนธรรม โดยเชื่อมโยงอดีต ปัจจุบัน และทำภาพอนาคตให้เห็น จะเกิดประโยชน์ในการเรียนรู้แลกเปลี่ยนกันระหว่างกลุ่ม 5 เชียง ซึ่งมีประชากรไม่ต่ำกว่า 300-500 ล้านคน จะส่งผลต่อเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม จะก่อให้เกิดรายได้อย่างมหาศาล ที่จะก่อให้เกิดการพัฒนาบนฐานทางวิถีวัฒนธรรมร่วมกันในอนาคต